

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HUỐNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:06/2008/CT-UBND

Hướng Hóa, ngày 07 tháng 8 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2008, các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Bên cạnh đó toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh- Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968- 09/7/2008) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2008 và năm 2009 còn rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp nhằm phát triển kinh tế- xã hội, ổn định và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Để khắc phục những khó khăn, trở ngại trong thời gian qua và có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các xã, thị trấn tập trung triển khai xây dựng kế hoạch năm 2009 với những nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2009

Căn cứ Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006- 2010) cần tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội.

I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG- AN NINH

1. Về kinh tế

Duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành Nông- Lâm nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách toàn diện. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng phát triển các vùng nguyên liệu nông- lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 28/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Trồng mới 5 triệu ha rừng. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, trong đó chú trọng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng hướng đến xuất khẩu các sản phẩm có giá trị ổn định và phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn.

- Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp theo cả hai hướng: Mở rộng năng lực và quy mô sản xuất, xác định đây là ngành kinh tế trọng tâm. Chú trọng phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm sản, cơ khí và hàng tiêu dùng; phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các tổ hợp